

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นรากฐานพัฒนาองค์ความรู้

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ขององค์ประกอบที่ ๖ (การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นายร้อยตำรวจ มีบทบาทในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น รากฐานพัฒนาองค์ความรู้ และร่วม พัฒนาสถาบัน ชุมชน รวมทั้งสร้าง จิตสำนึกความรักในองค์กร	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ ๕.๑ ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการอุปสมบทหมู่ ▪ โครงการนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ไปถวายคำสัตย์ปฏิญาณ วัตถุประสงค์ศาสนา ▪ โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำรวจ ▪ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตำรวจ ▪ โครงการทัศนศึกษาตามรอยศิลปวัฒนธรรมตำรวจ และวัฒนธรรมไทย ▪ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในชุมชน สังคมให้กับนักเรียน ▪ โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและสังคม ▪ โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ชุมชน สังคม ▪ โครงการค่ายกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักและความผูกพันต่อองค์กร ▪ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน 	<p>บก.ปค.</p> <p>บก.ปค.</p> <p>บก.อก.</p> <p>บก.อก.</p> <p>บก.อก., ศฝต., ศศ., นว., สค.</p> <p>บก.ปค.</p> <p>บก.อก., ศฝต., ศศ., นว., สค.</p> <p>ศฝต.</p> <p>บก.ปค.</p> <p>บก.ปค.</p>
	๕.๒ ส่งเสริมกิจกรรม ความผูกพันต่อองค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศ ในประชาคมอาเซียน		



เลขที่	1199
วันที่	28 มี.ค. 2559
เวลา	14:38

เลขที่	1199
วันที่	28 มี.ค. 2559
เวลา	14:38

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รร.นรต.

โทร. ๒๑๕

ที่ ๐๐๓๕.๙/๖๑๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายแผนและงบประมาณ บก.อก.	
เลขรับ	353
วันที่	28 มี.ค. 59
เวลา	14:45

เรื่อง การมอบหมายตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน ผบก.อก., ผบก.ปค., ผบก.คสค., ผบก.สบค.,

คณบดี ตศ., คณบดี สค., คณบดี นว. และ รอง ผบก.สทว.

ด้วย รร.นรต. ได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.นรต. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด รร.นรต. ได้นำไปดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นรต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งสรุปตารางมอบหมายตัวบ่งชี้และตารางกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สำหรับในส่วนของคุณ่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์ หากเสร็จแล้วจะได้แจกจ่ายให้หน่วยต่อไป ซึ่ง สบค. ได้ลงข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไป Download ได้ที่ <http://qa.rpca.ac.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.

(ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร)

ผบช.รร.นรต.

การประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.	อ.บ.ค.
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต								
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	สปศ.							
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก				✓	✓	✓		
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ				✓	✓	✓		
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เทียบเท่ากับจำนวนอาจารย์ประจำ	สปศ.							
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี		✓		✓	✓	✓		✓๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย								
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์							✓	✓๑-๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์				✓	✓	✓	✓	
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย				✓	✓	✓	✓	
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ								
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคมระดับคณะ			✓	✓	✓	✓		
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน			✓	✓	✓	✓		
องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม								
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ								
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ(สถาบัน)	สปศ.							
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ระดับคณะ)				✓	✓	✓		
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ระดับสถาบัน)							✓/*	
องค์ประกอบที่ ๖ อัตลักษณ์สถาบัน								
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ร้อยละของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๓ ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะผู้นำ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)		✓						
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๗๕							✓	
จำนวนตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ	๕/๓	๘/๕	๗/๕	๘/๑๑	๘/๑๑	๘/๑๑	๑๐/๖	๑/๓
รวม	๘	๑๓	๑๒	๑๙	๑๙	๑๙	๑๖	๔

หมายเหตุ ๑. ตัวเลขในตาราง เป็นประเด็นที่ต้องอธิบาย

๒. การประเมินในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรปริญญาโท ให้ดำเนินการทั้ง ๖ องค์ประกอบ

๓. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖